



เรียน ผู้จัดการ

สถาบันการเงินคู่ค้าสำหรับการทำธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืนและซื้อตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ ผตง.(21) ว. 12 /2566 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศตามระเบียบ ธปท. ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืนและการขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยกับไพรมารี ดีลเลอร์ (Primary Dealer) (บริการซื้อขายตราสารหนี้และขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยกับไพรมารี ดีลเลอร์) และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ปรับปรุงมาตรฐานข้อความในการสื่อสารและรับส่งข้อมูลธุรกรรมทางการเงินระหว่าง ธปท. กับสถาบันการเงินคู่ค้าให้สอดคล้องกับพิธีปฏิบัติของตลาดสากล จึงได้ปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

### สาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลง

ปรับระบบสื่อสารระหว่าง ธปท. กับสถาบันการเงินคู่ค้าทั้งในกรณีการทำธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืนและการขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยกับ Primary Dealer และกรณี Primary Dealer ขอสิ้นสุดสัญญาซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืนและการขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนครบกำหนด

### ประกาศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการดังกล่าว ธปท. จึงแก้ไข และออกประกาศที่เกี่ยวข้องใหม่ ดังนี้

#### ประกาศที่ออกใหม่

- ประกาศ ธปท. ที่ สกง. 4/2566 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ ธปท. ที่ สกง. 26/2562 เรื่อง เงื่อนไข กำหนดเวลา และระบบสื่อสาร ในการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืนและการขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยกับไพรมารี ดีลเลอร์ ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืนและการขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยกับไพรมารี ดีลเลอร์ (Primary Dealer) (บริการซื้อขายตราสารหนี้และขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยกับไพรมารี ดีลเลอร์) ลงวันที่ 17 เมษายน 2562

การปรับปรุง : ปรับข้อความเกี่ยวกับระบบสื่อสารในตารางท้ายข้อ 5.- 8. ของประกาศ ธปท. ที่ สกง. 26/2562 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562

- ประกาศ ธปท. ที่ สกง. 5/2566 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ ธปท. ที่ สกง. 27/2562 เรื่อง เงื่อนไข กำหนดเวลา ระบบสื่อสาร การประเมินมูลค่าของตราสารหนี้ และการส่งมอบคืนเงินที่ได้ส่งมอบเพิ่มเติมไว้ (Margin) สำหรับกรณีที่มีการสิ้นสุดสัญญาก่อนครบกำหนด ตามระเบียบธนาคาร

แห่งประเทศไทย ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืนและการขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยกับไพรมารี ดีลเลอร์ (Primary Dealer) (บริการซื้อขายตราสารหนี้และขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยกับไพรมารี ดีลเลอร์) ลงวันที่ 17 เมษายน 2562

การปรับปรุง : ปรับข้อความเกี่ยวกับระบบสื่อสารในตารางท้ายข้อ 4.1.4 - 4.1.5 ของประกาศ ธพท. ที่ สกง. 27/2562 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

*พิมพ์พันธ์ เจริญขวัญ*

(นางสาวพิมพ์พันธ์ เจริญขวัญ)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดการเงิน

ผู้ว่าการแทน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ประกาศ ธพท. ที่ สกง. 4/2566 เรื่อง เงื่อนไข กำหนดเวลา และระบบสื่อสารในการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืนและการขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยกับ ไพรมารี ดีลเลอร์ ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืนและการขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยกับไพรมารี ดีลเลอร์ (Primary Dealer) (บริการซื้อขายตราสารหนี้และขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยกับไพรมารี ดีลเลอร์) (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)
  2. ประกาศ ธพท. ที่ สกง. 5/2566 เรื่อง เงื่อนไข กำหนดเวลา ระบบสื่อสารการประเมินมูลค่าของตราสารหนี้ และการส่งมอบคืนเงินที่ได้ส่งมอบเพิ่มเติมไว้ (Margin) สำหรับกรณีที่มีการสิ้นสุดสัญญาก่อนครบกำหนด ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืนและการขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยกับไพรมารี ดีลเลอร์ (Primary Dealer) (บริการซื้อขายตราสารหนี้และขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยกับไพรมารี ดีลเลอร์) (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

งานตลาดเงินและตลาดพันธบัตร  
ส่วนธุรกิจและกลยุทธ์ตลาดการเงิน  
โทรศัพท์ 0 2628 6025-7